

TOUR KHÁM PHÁ ĐẢO NAM DU HUYỀN BÍ + BBQ HẢI SẢN + XE GIƯỜNG NẪM

(Thời gian 02 ngày 02 đêm)

Buổi tối:

21h00: HDV Cty Du Lịch Nam Thiên cùng đoàn khởi hành đi *Rạch Giá*, đoàn nghỉ đêm trên xe với hệ thống xe giường nằm đời mới máy lạnh, đảm bảo quý khách sẽ có một giấc ngủ ngon.

NGÀY 01: TP. RẠCH GIÁ – HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẢO NAM DU

(Ăn, Sáng, Trưa, Chiều)

Buổi Sáng:

05h30: HDV đón đoàn tại Rạch Giá, làm thủ tục lên tàu cao tốc khởi hành đến với *Đảo Nam Du* (Chuyến 06h00- đến Đảo Nam Du lúc 08h00).

Với tàu cao tốc hiện đại độ an toàn cao, hệ thống ghế ngồi mềm lạnh, đội ngũ nhân viên thân thiện sẽ làm cho chuyến hành trình của quý khách thêm thú vị hơn.

08h00: Đoàn đến với *Hòn Củ Tron*, một trong những đảo lớn nhất thuộc quần *Đảo Nam Du*. Được mệnh danh là Vịnh Hạ Long Của Phương Nam, mang trên mình những vẻ đẹp hoang dã và riêng biệt, nếu có cơ hội một lần đến đây quý khách sẽ cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của *Nam Du*. Đoàn nhận nhà nghỉ ngay gần bên tàu nghỉ ngơi và dùng điểm tâm sáng.

Tiếp tục khởi hành chinh phục những thắng cảnh trên hòn lớn bằng xe máy. (2 khách/xe)

Đoàn khởi hành tham quan *Dốc Ông Tinh* (hay người dân nơi đây vẫn thường gọi là thung lũng tình yêu). Quý khách sẽ không khỏi bất ngờ bởi vẻ đẹp đến mê hồn của nơi đây. Đứng từ vị trí này quý khách có thể nhìn toàn cảnh Bãi Ngự thơ mộng và huyền ảo, tương truyền rằng ngay tại nơi đây khi xưa vua Gia Long đã chạy giặc Xiêm đã đến “ngự” bãi này, nên từ đó bãi này được người dân nơi đây gọi là Bãi Ngự. Ngoài ra quý khách có thể chinh phục hải đăng Nam Du, nơi cao nhất của đảo chứa đựng nhiều câu chuyện hay gắn liền với đời sống của người dân trên đảo.

Đoàn khởi hành đến tham quan và tắm biển tại *bãi Đất Đỏ- hay Giếng Tiên*. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất của đảo Nam Du, vào mùa gió chướng nơi đây rất ít sóng nước biển trong xanh bên bãi cát trắng rất sạch sẽ chưa có sự can thiệp nhiều của bàn tay con người, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi du khách đến đây. Điều đặc biệt quý khách cũng có thể thưởng thức dứa tươi Nam Du, nước rất ngọt và mát

Đoàn tham quan bãi Cây Mến – là bãi tắm đẹp nhất tại Nam Du với hàng dừa xanh uốn mình vương ra biển cùng bãi cát dài mịn màng cùng làn nước trong veo hòa với màu xanh ngút ngàn của bầu trời và rừng cây mến đã tạo nên một khung cảnh xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

12h00: Đoàn khởi hành đi dùng cơm trưa với các món hải sản tươi sống do chính người dân trên đảo nấu:

Lẩu cá nhám nhúng rau sống

Cá bạc má (hoặc cá đù) chiên xả ớt

Mực tươi xào hành cần

Rau xào tỏi

Cơm trắng

Trái cây + trà đá

(Thực đơn có thể thay đổi theo mùa)

14h00: Đoàn chuẩn bị đồ tắm di chuyển đến bến cảng để lên tàu du lịch (được trang bị áo phao, ghế ngồi, âm thanh,... sẽ mang đến cho du khách sự bất ngờ đối với chuyến hành trình mang tên: “**Nam Thiên Travel – thỏa sức khám phá**”. Đoàn khởi hành đến với **Hòn Mấu** trên đường đoàn sẽ đi qua **Hòn Ngang-** đây là cụm đảo trung tâm với dân số tập trung khá đông là trung tâm hành chính của đảo, người dân chủ yếu là làm nghề biển, đoàn ghé tham quan những bè nuôi cua, ghẹ, cá bớp, cá nhám,... nổi tiếng hơn cả vẫn là ghẹ Nam Du giá tương đối rẻ, thịt thơm và chắc sẽ là

một thiếu sót cho đoàn nếu không thưởng thức loại đặc sản này.

15h00: Đoàn ghé tham quan **Hòn Mấu**, Là bãi tắm đẹp nhất của **quần đảo Nam Du** nơi đây hầu như sóng yên, gió lặng quanh năm, cũng là nơi giao lưu thương mại, neo đậu tàu thuyền, xung quanh là hàng dừa xanh mát, bãi cát trải dài, nước có màu xanh trong biếc. Trong các bãi biển nơi đây, lý tưởng nhất là **bãi Đá Đen** có nhiều loại đá đẹp, đa màu sắc, viên đá với nhiều hình hoa văn khác nhau, khi du khách đến đây sẽ đắm mình trong làn nước biển xanh hay nằm dài trên bãi cát còn hoang sơ và thơ mộng. Tiếp tục lộ trình đoàn đến với **hòn Hai Bờ Đập**, với phong cảnh hoang sơ, ở đây tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Đoàn tự do tắm biển, lặn ngắm san hô, bắt nhum, sò, ốc, nếu may mắn quý khách có thể bắt gặp những con bào ngư nằm len lỏi trong các hốc đá,...

18h30: Đoàn dùng bữa tiệc BBQ nướng với những món ăn thật hấp dẫn:

Ghẹ Nam Du hấp

Cá nướng rau sống mắm me

Mực tươi nướng muối ớt

Sò Tộ hoặc Sò quạt nướng mọi

Cháo nhum (thực đơn có thể thay đổi theo mùa)

Nếu có nhu cầu đoàn có thể tham gia vào chương trình đánh cá và câu mực đêm, nếu may mắn đoàn sẽ bắt được những con cá, con mực tươi sống, tự do chế biến và thưởng thức chúng và lai rai vài cốc rượu (Chi phí tự túc).

Buổi tối: Đoàn về hòn Củ Tron, nghỉ ngơi và tự do khám phá nơi đây.

(Ăn, Sáng, Trưa)

Buổi sáng: Đoàn thức dậy sớm ngắm ánh bình minh trên bến cảng, ngoài ra quý khách còn có thể hòa mình vào cảnh buôn bán tấp nập tại bến cảng với những loại hải sản tươi sống vừa được đánh bắt với giá rất rẻ. Đoàn dùng điểm tâm sáng,

08h00: Đoàn về nhà nghỉ, làm thủ tục trả phòng khởi hành lên tàu về đất liền chuyến 09h00.

11h30: Đoàn về tới bến tàu, dùng cơm trưa tại khu lấn biển.

13h30: Đoàn tập trung lên xe và khởi hành về **TP. HCM**. Trên đường đoàn dừng chân tham quan, mua sắm đặc sản nem Lai Vung,... Đoàn tự do dùng cơm tối.

22h00: Đoàn về đến **TP. HCM**, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!